



11. รายการระหว่างกัน

11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2554 และใน 9 เดือนแรกปี 2555

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

ปรับปรุงข้อมูล
ตามงบ
การเงินปี
2555 และ
ข้อมูล ณ สิ้นปี
2555

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
1) บริษัท บีโตร์เลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“PTC”) ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ PTC เป็นผู้บริหารงานเอง (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO)	- PTC เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ PTC มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 2) นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธรรมาภักดิ์ 3) นายรังสรรค์ พวงปราง
2) บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด (“PMO”) ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ	- PMO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ PMO มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 2) นายรังสรรค์ พวงปราง
3) บริษัท แอลโพนี ออยล์ จำกัด (“APO”) ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ	- APO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ APO มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 2) นายรังสรรค์ พวงปราง
4) บริษัท เอ็มโพนี-ไฟร์ ออยล์ จำกัด (“EPO”) ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ	- EPO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ EPO มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 2) นายรังสรรค์ พวงปราง
5) บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด (“EVO”) ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ	- EVO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ EVO มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 2) นายรังสรรค์ พวงปราง

แก้ไขค่าสะกด
และข้อมูล



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
<p>6) บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด (“ADO”) ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ADO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ ADO มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 2) นายรังสรรค์ พวงปราง
<p>7) บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด (“ALO”) ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ALO เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ ALO มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 2) นายรังสรรค์ พวงปราง
<p>8) บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำกัด (“P&C”) P&C จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 โดยประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ P&C เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง และเป็นผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อหรือขายน้ำมันกับบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - P&C เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 6.54 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ○ กลุ่มญาติสนิทของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ร้อยละ 58.85 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ P&C มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.71 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
<p>9) บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด (“KTP”) KTP จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 โดยประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ KTP เป็นผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อหรือขายน้ำมันกับบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KTP เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 4.90 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ○ กลุ่มญาติสนิทของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ร้อยละ 44.15 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ○ P&C ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ KTP มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.71 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
<p>10) บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”) ภูบดินทร์จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ ภูบดินทร์เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภูบดินทร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางเลิศลักษณ์ ณีภูมสมบุรณ์ (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 65 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและภูบดินทร์มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นางเลิศลักษณ์ ณีภูมสมบุรณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 6.04 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
<p>11) <u>บริษัท แสนสรณใจ จำกัด (“แสนสรณใจ”) แสนสรณใจจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2545 โดยประกอบธุรกิจที่พักออาศัย (รีสอร์ท) ในจังหวัดสระบุรี</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>แสนสรณใจเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากกรรมการและผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>นางนาที รัชกิจประการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแสนสรณใจ (ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว) เป็นภรรยาของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ</u> ○ <u>นางบุษกร ตรงชื่อสัตย์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของแสนสรณใจ (ถือหุ้นร้อยละ 36.67 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว) เป็นน้องสาวของภรรยาของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2555</u> ○ <u>นางอาภรณ์ หนูแดง ซึ่งเป็นกรรมการของแสนสรณใจเป็นพี่สาวของภรรยาของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2555</u> - <u>อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555</u>
<p>11)12) <u>นางสุชวสา ภูชัชวณิชกุล</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>นางสุชวสา ภูชัชวณิชกุล เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>เป็นผู้ดำเนินการฝ่ายบัญชีและการเงิน</u>
<p>11)13) <u>นายพิทักษ์ รัชกิจประการ</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>นายพิทักษ์ รัชกิจประการ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 10.30 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว</u> ○ <u>เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่</u>
<p>11)14) <u>นายรังสรรค์ พวงปราง</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>นายรังสรรค์ พวงปราง เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>เป็นกรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่</u>

เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้องและชัดเจน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("PTC")	<p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ PTC เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท - นอกจากนี้ บริษัทยังค้าส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ PTC สำหรับค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ PTC บริหารงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) 	305.95	44.65246.7 7	<ul style="list-style-type: none"> - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ในบางครั้งบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันให้กับ PTC เนื่องจาก PTC มีความจำเป็นต้องซื้อน้ำมันอย่างเร่งด่วนเพื่อจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน หรือบริษัทต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท PTG") ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ PTC เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์โดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าทั่วไป - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<p>รายได้ค่าขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTC โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมัน 	209.52	241.64348. 59	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บค่าบริการจาก PTC ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจาก

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
	ให้กับ PTC			<p>ราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขนส่งในแต่ละครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTC
	<p>รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเรียกเก็บค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันจาก PTC ตามสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับ PTC - นอกจากนี้ บริษัทยังเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากและบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันจาก PTC ตามสัญญาการให้บริการด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทกับ PTC 	16.75	<u>26-2338.20</u>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทตกลงให้ PTC เช่าพื้นที่บางส่วนในพื้นที่คลังน้ำมันจังหวัด ลำปาง ขอนแก่น และสระบุรี สำหรับดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากบริษัทกำหนดให้ PTC ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน การให้เช่าสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวจึงช่วยเพิ่มความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท PTC ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้างอิงจากราคาตลาดสำหรับค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเช่าจากบุคคลภายนอก - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการคลังน้ำมันทั้งหมดสำหรับกลุ่มบริษัท PTC เพื่อให้การบริหารจัดการคลังน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงการรับจ่ายและการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้างอิงจากต้นทุนการให้บริการและปันส่วนให้ตามความเหมาะสม โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่รับจ่ายและฝากเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และเป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่ตกลงไว้ในสัญญา - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
				เนื่องจากอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	ลูกหนี้การค้า - PTC มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ และบริการต่างๆ จากบริษัท	104.67	33.97 198.0 4	- ภาระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ PTC ทั้งนี้บริษัทกำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) เท่ากับ 30 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทตกลงให้ PTC สามารถขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของ PTC เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ○ ยอดยกมา ○ ให้กู้เพิ่มระหว่างปี ○ รับชำระคืนระหว่างปี	362.30 - 1,750.90 (1,388.60)	412.14 253. 19 362.30 3,530.10 4.8 50.50 (3,480.26) (4 .959.60)	- การให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของ PTC ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน - ระยะเวลาเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยจาก PTC บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ PTC เป็นหลัก
	ดอกเบี้ยรับ	2.10	42.29 17.28	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.49	1.29 5.17	
	- บริษัทให้ PTC กู้ยืมเงินระยะสั้น ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ PTC ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ			- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ PTC รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	อัตราดอกเบี้ยลูกค้าขั้นต่ำ (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			
	<p>ต้นทุนจากการซื้อสินค้า</p> <p>- บริษัทซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTC เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และสำหรับรถยนต์ที่ใช้ภายในกิจการของกลุ่มบริษัท PTG</p>	25.56	<u>25.0229.52</u>	<p>- บริษัทกำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและรถยนต์ทั่วไปที่ใช้ภายในกิจการของบริษัทต้องเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ PTC เป็นผู้บริหารจัดการ (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) ยกเว้นในกรณีที่ต้องการเติมน้ำมันอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ราคาน้ำมันที่บริษัทซื้อจาก PTC ณ สถานีบริการน้ำมันแต่ละแห่งเป็นราคาเดียวกับราคาขายปลีกน้ำมันที่สถานีบริการแห่งนั้นจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG</p>
	<p>ต้นทุนค่าส่งเสริมการขาย</p> <p>- บริษัทชำระเงินค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายใน ส่วนที่ PTC สรรองจ่ายให้กับบริษัทคืนให้กับ PTC</p>	-	<u>0.070.11</u>	<p>- ในปี 2555 บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์บริษัทและตราสินค้าของบริษัทให้บุคคลทั่วไปรู้จักและจดจำได้มากขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าของ PTC บางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับของรางวัลจากบริษัท PTC จึงสรรองจ่ายรางวัลดังกล่าวแทนบริษัท และให้บริษัทชำระค่าส่งเสริมการขายคืนให้กับ PTC</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG</p>
	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>- บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมัน</p>	0.18	<u>3.841.28</u>	- ภาระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ PTC ทั้งนี้ PTC กำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) เท่ากับ 30 วัน อย่างไรก็ตาม บริษัท

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	เชื้อเพลิงจาก PTC			<p>อาจขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของ PTC เป็นหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<p>ค่าไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าวร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทชำระเงินค่าไฟฟ้าส่วนที่บริษัทใช้ภายในกิจการคืนให้กับ PTC สำหรับพื้นที่ที่ บริษัทใช้ไฟฟ้าวร่วมกับ PTC แต่ PTC เป็นผู้ชำระเงินค่าไฟฟ้าทั้งหมดให้กับการไฟฟ้า 	1.18	0.78 1.17	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทตกลงให้ PTC เช่าพื้นที่บางส่วนในพื้นที่คลังน้ำมันจังหวัด ลำปาง ขอนแก่น และสระบุรี สำหรับดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน แต่คลังน้ำมันดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าวร่วมกับสถานีบริการน้ำมัน บริษัทจึงกำหนดให้ PTC เป็นผู้ชำระเงินค่าไฟฟ้าทั้งหมดกับการไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อและประสานงานกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะชำระเงินค่าไฟฟ้าส่วนที่บริษัทใช้จริงภายในคลังน้ำมันคืนให้กับ PTC ทุกเดือน - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากค่าไฟฟ้าที่บริษัทชำระให้กับบริษัทย่อยเป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้ากำหนดและปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงในแต่ละเดือน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดจากผลต่างปริมาณน้ำมันที่รับฝากให้กับ PTC 	-	0.861.58	<ul style="list-style-type: none"> - ในการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทย่อย น้ำมันที่รับฝากจะอ้างอิงจากปริมาณน้ำมันที่ ณ-อุณหภูมิต่ำกว่า 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส (“ปริมาณน้ำมันอ้างอิง”) เช่นเดียวกับการซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันที่คำนวณจากปริมาณน้ำมันอ้างอิง - ในกรณีที่ บริษัทย่อยฝากน้ำมันในฝากน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ำมันเพียงรายเดียว (ไม่ได้ฝากน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกับของบริษัทหรือบริษัทย่อยอื่น) บริษัทจะรับผิดชอบ

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
				<p>ผลขาดทุนจากการตรวจวัดน้ำมันที่เกิดขึ้น หากปริมาณน้ำมันคงเหลือที่วัดได้ เมื่อคำนวณเป็นปริมาณน้ำมันอ้างอิง (ปริมาณน้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์) เหลือน้อยกว่าปริมาณน้ำมันคงเหลือทางบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางการตลาดทั่วไป ที่ผู้รับฝากจะตกลงชำระเงินให้กับผู้ฝากน้ำมัน หากเกิดความสูญเสียจากการตรวจวัดน้ำมันดังกล่าวเกินกว่าค่าที่ตกลงไว้ในสัญญา
	<p>เงินกู้ยืมระยะสั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ยอดยกมา 34.05 ○ กู้เพิ่มระหว่างปี 2,930.71 ○ ชำระคืนระหว่างปี (2,964.76) <p>ดอกเบี้ยจ่าย -</p> <p>ดอกเบี้ยค้างจ่าย -</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก PTC ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดย PTC คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - การกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน - ระยะเวลาชำระเงินค่าดอกเบี้ยให้กับ PTC บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ PTC เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และจำเป็นต้องการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	<p>เงินปันผลรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท 	-	-70.00	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในและการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
				<p>ให้กับบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบันและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<p>ลูกหนี้เงินลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC ค้างจ่ายเงินค่าหุ้นจากการลดทุนให้กับบริษัท 	-	13.60	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PTC ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติให้ PTC ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนลงเท่ากับ 160.02 ล้านบาท จากเดิมเท่ากับ 600.00 ล้านบาท เหลือ 439.98 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ให้เหลือ 73.33 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของ PTC อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2554 PTC มีขาดทุนสะสมเท่ากับ 146.42 ล้านบาท จึงสามารถล้างขาดทุนสะสมได้เพียง 146.42 ล้านบาท โดยเงินจากการลดทุนส่วนที่เหลือจำนวน 13.60 ล้านบาท PTC ต้องชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นของ PTC - ทั้งนี้ PTC จะชำระคืนเงินค่าหุ้นให้กับบริษัท โดยพิจารณาจากสภาพคล่องของ PTC และบริษัทเป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสมช่วยให้ PTC สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2555 ให้กับบริษัทได้ ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท PTG ได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
2. บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด (“PMO”)	<p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ PMO 	168.13	44.6671.35	<ul style="list-style-type: none"> - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ในบางครั้งบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมัน

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
	<p>เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท</p> <p>- นอกจากนี้ บริษัทยังค้าส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนดีให้กับ PMO สำหรับค้าส่งให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง</p>			<p>ให้กับ PMO เนื่องจาก PMO มีความจำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำมันแรงดันเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป</p> <p>- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนดีให้กับ PMO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนดีโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าทั่วไป</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG</p>
	<p>รายได้ค่าขนส่ง</p> <p>- บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PMO โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับ PMO</p>	31.34	45,496.06	<p>- บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บค่าบริการจาก PMO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งในแต่ละครั้ง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม</p>

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
				เงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น - บริษัทเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากและบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันจาก PMO ตามสัญญาการให้บริการด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทกับ PMO	9.13	9.59 12.66	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการคลังน้ำมันทั้งหมดสำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการคลังน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงการรับจ่ายและการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้างอิงจากต้นทุนการให้บริการและปันส่วนให้ตามความเหมาะสม โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่รับจ่ายและฝากเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และเป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่ตกลงไว้ในสัญญา - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	ลูกหนี้การค้า - PMO มีภาระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ และบริการต่างๆ จากบริษัท	-	44.8920.21	<ul style="list-style-type: none"> - ภาระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ PMO ทั้งนี้ บริษัทกำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) เท่ากับ 30 วัน อย่างไรก็ตาม บริษัทตกลงให้ PMO สามารถขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของ PMO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> - <u>บริษัทรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดจากผลต่าง</u>	=	0.56	- <u>ในการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทย่อย น้ำมันที่รับฝากจะอ้างอิงจากปริมาณน้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส ("ปริมาณน้ำมัน</u>

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	<u>ปริมาณน้ำมันที่รับฝากให้กับ PMO</u>			<p>อ้างอิง”) เช่นเดียวกับการซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันที่คำนวณจากปริมาณน้ำมันอ้างอิง</p> <p>- ในกรณีที่ บริษัทย่อยฝากน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ำมันเพียงรายเดียว (ไม่ได้ฝากน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกับของบริษัทหรือบริษัทย่อยอื่น) บริษัทจะรับผิดชอบผลขาดทุนจากการตรวจวัดน้ำมันที่เกิดขึ้น หากปริมาณน้ำมันคงเหลือที่วัดได้ เมื่อคำนวณเป็นปริมาณน้ำมันอ้างอิง (ปริมาณน้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์) เหลือน้อยกว่าปริมาณน้ำมันคงเหลือทางบัญชี</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางการตลาดทั่วไป ที่ผู้รับฝากจะตกลงชำระเงินให้กับผู้ฝากน้ำมัน หากเกิดความสูญเสียจากการตรวจวัดน้ำมันดังกล่าวเกินกว่าค่าที่ตกลงไว้ในสัญญา</p>
	<p><u>เจ้าหน้าที่การค้า</u></p> <p>- บริษัทมีภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดจากผลต่างปริมาณน้ำมันที่รับฝากให้กับ PMO</p> <p>- บริษัทยังมีภาระหนี้บางส่วนที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าส่งเสริมการขายคืนจาก PMO</p>	=	0.59	<p>- ภาระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าส่งเสริมการขาย และการรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดจากผลต่างปริมาณน้ำมันที่รับฝากให้กับ PMO บริษัทจะพิจารณาชำระหนี้ดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของ PMO เป็นหลัก</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG</p>
	<p>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ยอดยกมา ○ ให้กู้เพิ่มระหว่างปี ○ รับชำระคืนระหว่างปี 	15.30	-	<p>- การให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของ PMO ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดย</p>

ปรับปรุงข้อมูลตามงบการเงินปี 2555 และข้อมูล ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
			0)	<p>บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยจาก PMO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ PMO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ PMO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	ดอกเบี้ยรับ	0.15	0.080.13	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.10	0.470.03	
	- บริษัทให้ PMO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ PMO ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			
	<p>ต้นทุนจากการซื้อสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PMO เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท 	34.29	-	<ul style="list-style-type: none"> - แม้ว่าบริษัทจะมีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO ในบางครั้งตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรอง บริษัทก็สามารถซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PMO ได้จากเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริษัทต้องการส่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน หรือ PMO ต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงจำหน่ายน้ำมันออกมาให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ PMO จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับที่จำหน่ายให้การค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	<p>ต้นทุนจากการซื้อสินค้าส่งเสริมการขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อสินค้าส่งเสริมการขายคืนจาก PMO เนื่องจากสินค้าส่งเสริมการขายดังกล่าว PMO มีมากเกินความต้องการ 	0.44	0.02	<ul style="list-style-type: none"> - โดยทั่วไปบริษัทเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าส่งเสริมการขายและจำหน่ายให้กับบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทย่อยซื้อสินค้าส่งเสริมการขายมากเกินไปจนเกินความจำเป็น บริษัทจะซื้อสินค้าส่งเสริมการขายดังกล่าวคืนจากบริษัทย่อย และนำมาจำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นที่จำเป็นต้องใช้สินค้าส่งเสริมการขายนั้นแทน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ราคาซื้อสินค้าส่งเสริมการขายคืนเท่ากับราคาที่บริษัทจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายนั้นให้กับ PMO - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<p>เงินกู้ยืมระยะสั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ยอดยกมา 43.49 ○ กู้เพิ่มระหว่างปี 901.32 ○ ชำระคืนระหว่างปี (944.81) 	-	<p>12,8960.60</p> <p>416,40607.</p> <p>20</p> <p>(403.60)(54</p> <p>6.60)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่ม PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
	ดอกเบี้ยจ่าย	1.23	0-740.91	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาชำระเงินค่าดอกเบี้ยให้กับ PMO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ PMO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	5.56	6-250.08	
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก PMO ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดย PMO คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: 			

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	MLR) บวกร้อยละ 2			
	เงินปันผลรับ - PMO จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท	24.99	11.50	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสภาพคล่องกายและการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานให้กับบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบันและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทย่อย - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
3. บริษัท แอลโพนี ออยล์ จำกัด (“APO”)	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ APO เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท - นอกจากนี้ บริษัทยังค้าส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ APO สำหรับค้าส่งให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	22.04	21.58 101.7 4	<ul style="list-style-type: none"> - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ APO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ในบางครั้งบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันให้กับ APO เนื่องจาก APO มีความจำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ APO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์โดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าทั่วไป - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
				PTG
	<p>รายได้ค่าขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจาก APO โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับ APO 	2.49	<u>25.7632.29</u>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บค่าบริการจาก APO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งในแต่ละครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<p>รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับรับฝากและบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันจาก APO ตามสัญญาการให้บริการด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทกับ APO 	7.63	<u>9.5512.72</u>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการคลังน้ำมันทั้งหมดสำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการคลังน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงการรับจ่ายและการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ APO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้างอิงจากต้นทุนการให้บริการและปันส่วนให้ตามความเหมาะสม โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่รับจ่ายและฝากเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และเป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่ตกลงไว้ในสัญญา - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
				การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
	ลูกหนี้การค้า - APO มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ และบริการต่างๆ จากบริษัท	-	7.8630.83	- ภาระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ APO ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทกำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) เท่ากับ 30 วัน อย่างไรก็ตาม บริษัทตกลงให้ APO สามารถขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของ APO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ○ ยอดยกมา ○ ให้กู้เพิ่มระหว่างปี ○ รับชำระคืนระหว่างปี	4.50 - 4.50 -	4.50 4.50 137.60 370. 10 (137.60) 37 4.60)	- การให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของ APO ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน - ระยะเวลาเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยจาก APO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ APO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ APO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	ดอกเบี้ยรับ	0.001	0.120.49	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.001	0.130.03	
	- บริษัทให้ APO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ APO ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	<p>ต้นทุนจากการซื้อสินค้า</p> <p>- บริษัทซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก APO เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท</p>	11.71	-30.70	<p>- แม้ว่าบริษัทจะมีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ APO ในบางครั้งตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรอง บริษัทก็สามารถซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก APO ได้จากเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริษัทต้องการสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน หรือ APO ต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงจำหน่ายน้ำมันออกมาให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ APO จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับที่จำหน่ายให้การค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>
	<p>เงินกู้ยืมระยะสั้น</p> <p>○ ยอดยกมา</p> <p>○ กู้เพิ่มระหว่างปี</p> <p>○ ชำระคืนระหว่างปี</p>	<p>-</p> <p>54.27</p> <p>838.10</p> <p>(892.37)</p>	<p>-42.70</p> <p>-</p> <p>297.80</p> <p>420.20</p> <p>(297.80)</p> <p>37.50</p>	<p>- การกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน</p> <p>- ระยะเวลาชำระเงินค่าดอกเบี้ยให้กับ APO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ APO เป็นหลัก</p>
	ดอกเบี้ยจ่าย	2.93	0.92	
	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.20	1.42	
	- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก APO ตามความ			

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
	จำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดย APO คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	เงินปันผลรับ - APO จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท	44.99	7.00	- เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสภาพคล่องกายและการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานให้กับบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบันและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทย่อย - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
4. บริษัท เอ็มโพธิ์ ออยล์ จำกัด (“EPO”)	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ EPO เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท - นอกจากนี้ บริษัทค้าส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ EPO สำหรับค้าส่งให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	54.28	-	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ในบางครั้งบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันให้กับ EPO เนื่องจาก EPO มีความจำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ EPO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์โดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าทั่วไป



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
				- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	รายได้ค่าขนส่ง - บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EPO โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับ EPO	4.55	1.85	- บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บค่าบริการจาก EPO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งในแต่ละครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น - บริษัทเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากและบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันจาก EPO ตามสัญญาการให้บริการด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทกับ EPO	7.45	9.05	- บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการคลังน้ำมันทั้งหมดสำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการคลังน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงการรับจ่ายและการจัดหา น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้างอิงจากต้นทุนการให้บริการและปันส่วนให้ตามความเหมาะสม โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่รับจ่ายและฝากเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
				<p>เป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่ตกลงไว้ในสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - EPO มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ และบริการต่างๆ จากบริษัท 	1.11	-	<ul style="list-style-type: none"> - ภาระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ EPO ทั้งนี้บริษัทกำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) เท่ากับ 30 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทตกลงให้ EPO สามารถขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของ EPO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<p>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ยอดยกมา ○ ให้กู้เพิ่มระหว่างปี ○ รับชำระคืนระหว่างปี 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - การให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของ EPO ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน - ระยะเวลาเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยจาก EPO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ EPO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
	ดอกเบี้ยรับ	0.09	0.260.68	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.01	0.25	
	- บริษัทให้ EPO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ EPO ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าขั้นต่ำ (Minimum Loan			

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ EPO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	<p>ต้นทุนจากการซื้อสินค้า</p> <p>- บริษัทซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EPO เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท</p>	40.02	4.08	<p>- แม้ว่าบริษัทจะมีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO ในบางครั้งตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรอง บริษัทก็สามารถซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EPO ได้จากเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริษัทต้องการสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน หรือ EPO ต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงจำหน่ายน้ำมันออกมาให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ EPO จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับที่จำหน่ายให้กับการค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>
	<p>เงินกู้ยืมระยะสั้น</p> <p>○ ยอดยกมา</p> <p>○ กู้เพิ่มระหว่างปี</p> <p>○ ชำระคืนระหว่างปี</p>	86.47	3,854.65	<p>- การกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน</p>
		-	86.47	
		1,474.23	4,018.28 <u>97</u>	
		(1,387.76)	6.92 (1,100.90) <u>(1,059.74)</u>	
	ดอกเบี้ยจ่าย	1.43	1.27 <u>1.55</u>	
	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	1.43	2.79 <u>0.02</u>	

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
	- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก EPO ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดย EPO คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			- ระยะเวลาชำระเงินค่าดอกเบี้ยให้กับ EPO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ EPO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	เงินปันผลรับ - EPO จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท	-	64.98	- เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในและการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานให้กับบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบันและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทย่อย - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
5. บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด (“EVO”)	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ EVO เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท - นอกจากนี้ บริษัทยังค้าส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ EVO สำหรับค้าส่งให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	132.80	497.95305 <u>76</u>	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EVO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ในบางครั้งบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันให้กับ EVO เนื่องจาก EVO มีความจำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ EVO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์โดย

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
				กำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าทั่วไป - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	รายได้ค่าขนส่ง - บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EVO โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับ EVO	41.28	<u>43.8457.68</u>	- บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บค่าบริการจาก EVO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาทางการขนส่งในแต่ละครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น - บริษัทเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากและบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันจาก EVO ตามสัญญาการให้บริการด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจ	5.80	<u>40.4413.37</u>	- บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการคลังน้ำมันทั้งหมดสำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการคลังน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงการรับจ่ายและการจัดหา น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EVO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้างอิงจากต้นทุนการให้บริการและปันส่วนให้ตามความเหมาะสม โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับ

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
	คลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทกับ EVO			<p>กับปริมาณน้ำมันที่รับจ่ายและฝากเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และเป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่ตกลงไว้ในสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ รับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดจากผลต่างปริมาณน้ำมันที่รับฝากให้กับ EVO 	-	<u>0-580.78</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ในการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทฯ ย่อย น้ำมันที่รับฝากจะอ้างอิงจากปริมาณน้ำมันที่ ณ ณ-อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส (“ปริมาณน้ำมันอ้างอิง”) เช่นเดียวกับการซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันที่คำนวณจากปริมาณน้ำมันอ้างอิง - ในกรณีที่ บริษัทฯ ย่อยฝากน้ำมันในฝากน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ำมันเพียงรายเดียว (ไม่ได้ฝากน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกับของบริษัทหรือบริษัทย่อยอื่น) บริษัทฯ จะรับผิดชอบผลขาดทุนจากการตรวจวัดน้ำมันที่เกิดขึ้น หากปริมาณน้ำมันคงเหลือที่วัดได้ เมื่อคำนวณเป็นปริมาณน้ำมันอ้างอิง (ปริมาณน้ำมันที่ ณ อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์) เหลือน้อยกว่าปริมาณน้ำมันคงเหลือทางบัญชี - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางการตลาดทั่วไป ที่ผู้รับฝากจะตกลงชำระเงินให้กับผู้ฝากน้ำมัน หากเกิดความสูญเสียจากการตรวจวัดน้ำมันดังกล่าวเกินกว่าค่าที่ตกลงไว้ในสัญญา
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - EVO มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมัน 	37.36	<u>44,2941.33</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ภาระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ EVO ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) เท่ากับ 30 วัน อย่างไรก็ตาม

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ และ บริการต่างๆ จากบริษัท			บริษัทตกลงให้ EVO สามารถขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับ สภาพคล่องของ EVO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ○ ยอดยกมา ○ ให้กู้เพิ่มระหว่างปี ○ รับชำระคืนระหว่างปี	- - 214.45 (214.45)	25.00 - 618.05 948. 40 (593.05) 94 8.40)	- การให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน สำหรับดำเนินธุรกิจของ EVO ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดย บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงิน ภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืม เงินจากสถาบันการเงิน
	ดอกเบี้ยรับ	0.22	0.821.21	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.820.0004	- ระยะเวลาเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยจาก EVO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ EVO เป็นหลัก
	- บริษัทให้ EVO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตามความ จำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ EVO ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ EVO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า - บริษัทซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EVO เป็นครั้ง	3.96	12.92	- แม้ว่าบริษัทจะมีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EVO ในบางครั้งตามความ จำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรอง บริษัทก็สามารถซื้อ

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน	
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555		
	คราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท			<p>น้ำมันเชื้อเพลิงจาก EVO ได้จากเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ บริษัทต้องการสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน หรือ EVO ต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงจำหน่ายน้ำมันออกมาให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ EVO จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับที่จำหน่ายให้กับการค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>	
	<p>ต้นทุนจากการซื้อสินค้าส่งเสริมการขาย</p> <p>—บริษัทซื้อสินค้าส่งเสริมการขายคืนจาก EVO เนื่องจากสินค้าส่งเสริมการขายดังกล่าว EVO มีมากเกินความต้องการ</p>	-	0.008	<p>—โดยทั่วไปบริษัทเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าส่งเสริมการขายและจำหน่ายให้กับบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทย่อยซื้อสินค้าส่งเสริมการขายมากเกินไปเกินความจำเป็น บริษัทจะซื้อสินค้าส่งเสริมการขายดังกล่าวคืนจากบริษัทย่อย และนำมาจำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นที่จำเป็นต้องใช้สินค้าส่งเสริมการขายนั้นแทน—ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ราคาซื้อสินค้าส่งเสริมการขายคืนเท่ากับราคาที่บริษัทจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายนั้นให้กับ EVO</p> <p>—คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG</p>	ปรับปรุงข้อมูลตามงบการเงินปี 2555 และข้อมูล ณ สิ้นปี
	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>- บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EVO</p>	0.01	0.060.35	<p>- ภาระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ EVO ทั้งนี้ EVO กำหนดระยะเวลาการการขายเชื่อ (Credit Term) เท่ากับ 30 วัน อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของ EVO เป็น</p>	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
				หลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	เงินกู้ยืมระยะสั้น ○ ยอดยกมา ○ กู้เพิ่มระหว่างปี ○ ชำระคืนระหว่างปี	283.65 - 834.75 (551.10)	40.15 116.6 5 283.65 690.95 894. 86 (934.45) (1.0 61.86)	- การกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
	ดอกเบี้ยจ่าย	1.27	2.46 3.84	- ระยะเวลาชำระเงินค่าดอกเบี้ยให้กับ EVO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ EVO เป็นหลัก
	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	1.27	3.84 0.40	
	- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก EVO ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดย EVO คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	เงินปันผลรับ - EVO จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท	-	66.98	- เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานให้กับบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานใน

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
				<p>ปัจจุบันและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
6. บริษัท แอนดีส ออยล์ -ออยล์ จำกัด (“ADO”)	<p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ ADO เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท - นอกจากนี้ บริษัทยังค้าส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ ADO สำหรับค้าส่งให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 	-	5.06	<ul style="list-style-type: none"> - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ADO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ในบางครั้งบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันให้กับ ADO เนื่องจาก ADO มีความจำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ ADO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์โดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าทั่วไป - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	<p>รายได้ค่าขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจาก ADO โดยเรียกเก็บ 	-	1.12	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
	ค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับ ADO			ค่าบริการจาก ADO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งในแต่ละครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น - บริษัทเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากและบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันจาก ADO ตามสัญญาการให้บริการด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทกับ EVO	-	8.36	- บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการคลังน้ำมันทั้งหมดสำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการคลังน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงการรับจ่ายและการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ADO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้างอิงจากต้นทุนการให้บริการและปันส่วนให้ตามความเหมาะสม โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่รับจ่ายและฝากเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และเป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่ตกลงไว้ในสัญญา - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ○ ยอดยกมา ○ ให้กู้เพิ่มระหว่างปี ○ รับชำระคืนระหว่างปี	- - - -	65.80 - 95.80 357.6 0	- การให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของ ADO ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดย

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
			(30.00)(357.60)	<p>บริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน</p> <p>- ระยะเวลาเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยจาก ADO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ ADO เป็นหลัก</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และจำเป็นต้องการดำเนินธุรกิจของ ADO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG</p>
	ดอกเบี้ยรับ	-	0.160.54	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.16-	
	- บริษัทให้ ADO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ ADO ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			
	เงินกู้ยืมระยะสั้น		-25.30	<p>- การกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท ADO โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน</p> <p>- ระยะเวลาชำระเงินค่าดอกเบี้ยให้กับ ADO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ ADO เป็นหลัก</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และจำเป็นต้องการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG</p>
	○ ยอดยกมา	-	-	
	○ กู้เพิ่มระหว่างปี	-	734.20786.	
	○ ชำระคืนระหว่างปี	-	70	
			(734.20)(76.1.40)	
	- ดอกเบี้ยจ่าย	-	1.412.00	
	- ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	1.410.11	
	- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก ADO ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดย ADO คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา			

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	ดอกเบี้ยลูกค้ำขั้นต่ำ (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			
	เงินปันผลรับ - ADO จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท	-	5.00	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสภาพคล่องกายและการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมในกลุ่มบริษัท PTG บริษัทจึงกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานให้กับบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบันและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทย่อย - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
7. บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด (“ALO”)	<p>รายได้จากการขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ ALO เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท - นอกจากนี้ บริษัทยังค้าส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ ALO สำหรับค้าส่งให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 	=	53.67	<ul style="list-style-type: none"> - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ALO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ในบางครั้งบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันให้กับ ALO เนื่องจาก ALO มีความจำเป็นต้องส่งซื้อน้ำมันเร่งด่วนเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบริษัทต้องการบริหารปริมาณน้ำมันสำรองภายในกลุ่มบริษัท PTG ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ให้กับ ALO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์โดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขการค้าใกล้เคียงกับการค้าส่งให้ลูกค้าทั่วไป - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
				<u>เงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG</u>
<u>บริษัท แอตลาส ออยล์ ออยล์ จำกัด ("ALO")</u>	รายได้ค่าขนส่ง - บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจาก ALO โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับ ALO	-	<u>0.892.66</u>	- บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บค่าบริการจาก ALO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งในแต่ละครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น - บริษัทเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากและบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรองไว้ในคลังน้ำมันจาก ALO ตามสัญญาการให้บริการด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทกับ ALO	-	<u>4.848.01</u>	- บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการคลังน้ำมันทั้งหมดสำหรับกลุ่มบริษัท PTG เพื่อให้การบริหารจัดการคลังน้ำมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงเป็นผู้ให้บริการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันของบริษัท รวมถึงการรับจ่ายและการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ALO ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บจะอ้างอิงจากต้นทุนการให้บริการและปันส่วนให้ตามความเหมาะสม โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่รับจ่ายและฝากเก็บในคลังน้ำมันของบริษัทในแต่ละเดือน และเป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่ตกลงไว้ในสัญญา - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
				การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	ลูกหนี้การค้า - ALO มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ และบริการต่างๆ จากบริษัท	-	4,945.56	- ภาระหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ ALO ทั้งนี้บริษัทกำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) เท่ากับ 30 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทตกลงให้ ALO สามารถขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป โดยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของ ALO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท PTG
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ○ ยอดยกมา ○ ให้กู้เพิ่มระหว่างปี ○ รับชำระคืนระหว่างปี	- - - -	- - - -	- การให้กู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของ ALO ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
	ดอกเบี้ยรับ	-	0.060.09	- ระยะเวลาเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยจาก ALO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ ALO เป็นหลัก
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.060.002	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ ALO รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	- บริษัทให้ ALO กู้ยืมเงินระยะสั้น ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ ALO ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	เงินกู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> ○ ยอดยกมา ○ กู้เพิ่มระหว่างปี ○ ชำระคืนระหว่างปี 	-	154.5085.8 9 - 335.70631. 29 (181.20)(54 5.40)	<ul style="list-style-type: none"> - การกู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา การกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท ALO โดยบริษัทกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม/ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท PTG โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน - ระยะเวลาชำระคืนค่าดอกเบี้ยให้กับ ALO บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่องของ ALO เป็นหลัก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท PTG
	- ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.581.45	
	- ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.520.15	
	- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก ALO ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดย ALO คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) บวกร้อยละ 2			
8. บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด ("P&C")	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท	89.06	62.7280.09	<ul style="list-style-type: none"> - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก P&C ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ P&C บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ P&C ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัท

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
				พิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - P&C มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าชำระหนี้ที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C	1.31 - 1.31	0.93_ - 0.93_	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ P&C โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระหนี้ โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้เท่ากับ 7 วัน ทั้งนี้ ยอดลูกหนี้การค้าจำนวน 1.31 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 และ 0.93 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 เกิดจากการขายเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ภายในระยะเวลาการชำระหนี้ที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ P&C ชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจากบริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน ซึ่งเท่ากับที่ P&C กำหนดให้ บริษัทชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจาก P&C
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า ○ ซื้อโดยบริษัท ○ ซื้อโดยบริษัทย่อย - บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก P&C เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน PT	432.02 6.29 425.73	390.23562_ 79 4792.70 388.44560_ 09	- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถสั่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือ

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
	ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท และลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง—ที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง			<p>จุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า</p> <p>- ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงินไขการค้ำเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างที่บริษัทตกลงร่วมกับ P&C โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงินไขการค้ำที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>- เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคาจำหน่ายน้ำมันของ P&C กับ Jobber รายอื่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีหน้าที่สำรวจและรายงานราคาจำหน่ายน้ำมันของ Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าวให้ฝ่ายจัดหาน้ำมันในสำนักงานใหญ่รับทราบในแต่ละวัน โดยส่วนตรวจสอบภายในมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อน้ำมันและราคาเปรียบเทียบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และมีราคาและเงินไขการทำรายการที่เหมาะสม</p>
	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>○ บริษัท</p> <p>○ บริษัทย่อย</p> <p>- บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก P&C ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C</p>	<p>5.59</p> <p>=</p> <p>5.59</p>	<p>7.94 7.15</p> <p>=</p> <p>7.15</p>	<p>- บริษัทได้รับวงเงินขายเชื่อจาก P&C สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดย P&C กำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) ให้เท่ากับ 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างที่บริษัทตกลงร่วมกับ P&C</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีกำหนดเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามเงื่อนไข</p>

เพิ่มเติม
และแก้ไข
ข้อมูลเพื่อ
ความ
ถูกต้องและ
ชัดเจน

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
				การค้าทั่วไป ทั้งนี้ P&C กำหนดให้ บริษัทชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจาก P&C ภายในระยะเวลา 7 วัน ซึ่งเท่ากับที่บริษัทกำหนดให้ P&C ชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจากบริษัท
9. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด ("KTP")	<p>ต้นทุนจากการซื้อสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ซื้อโดยบริษัท ○ ซื้อโดยบริษัทย่อย <p>- นอกจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก P&C บริษัทและบริษัทย่อยยังซื้อน้ำมันจาก KTP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ P&C เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท และลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง</p>	11.74	11.74	<p>- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถสั่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า</p> <p>- ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้ามีลักษณะเดียวกับที่บริษัทได้ตกลงไว้กับ P&C (KTP เป็นบริษัทในกลุ่ม P&C) โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายละเอียดในพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>- เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคาจำหน่ายน้ำมันของ P&C (KTP เป็นบริษัทในกลุ่ม P&C) กับ Jobber รายละเอียดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีหน้าที่สำรวจและรายงานราคาจำหน่ายน้ำมันของ Jobber รายละเอียดในพื้นที่ดังกล่าวให้ฝ่ายจัดหาน้ำมันในสำนักงานใหญ่รับทราบในแต่ละวัน โดยส่วนตรวจสอบภายในมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อน้ำมันและราคาเปรียบเทียบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการ</p>

เพิ่มเติม
และแก้ไข
ข้อมูลเพื่อ
ความ
ถูกต้องและ
ชัดเจน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
				- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และมีราคาและเงื่อนไขการทำรายการที่เหมาะสม ทั้งนี้ KTP กำหนดให้ บริษัทชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจาก KTP ภายในระยะเวลา 7 วัน ซึ่งเท่ากับที่บริษัทกำหนดให้ P&C (ซึ่งKTP เป็นบริษัทในกลุ่ม KPPP&C) ชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจากบริษัท
0. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <p>- บริษัทและบริษัทย่อยค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท</p>	214.54 <i>0.01</i> 214.53	175.19 <i>-175.19</i> <i>475.19</i>	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจากภูบดินทร์ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับภูบดินทร์ บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับภูบดินทร์ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
				- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	รายได้ค่าขนส่ง <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>ขนส่งโดยบริษัท</i> ○ <i>ขนส่งโดยบริษัทย่อย</i> <p>- บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากภูบดินทร์ โดยเรียกเก็บ</p>	0.69 <i>0.69</i> =	0.59 <i>0.59</i> =	- ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ในแต่ละครั้ง บริษัทยังได้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับภูบดินทร์ เนื่องจากภูบดินทร์ไม่มีรถบรรทุกน้ำมันเป็นของตนเอง จึงจำเป็นต้องว่าจ้างให้บริษัทขนส่งน้ำมันให้ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางใน

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
	ค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับภูบดินทร์			<p>การขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<p>รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 5. เรื่องสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อที่ 5.2.2 เรื่องสัญญาที่สำคัญสำหรับการเช่าและให้เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ) 	0.72	0.540.72	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์กำหนดให้ภูบดินทร์ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น นอกจากค่าเช่าสถานีบริการที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับกำไรจากการจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์ในฐานะตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยเปรียบเทียบระหว่างการที่บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอง และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน - บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้ายกเลิกเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการระยะเวลาในการขายเชื้อเพลิงขนาน หากบริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากกว่าการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อื่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกค้าแต่ละราย ในขณะที่การตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว โดยที่บริษัทจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9-เดือนแรก ปี 2555	
				<p>จึงช่วยลดภาระในการติดตามหนี้ให้กับบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย <p>- ภูบดินทร์มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับภูบดินทร์</p>	<p>9.41</p> <p>0.37</p> <p>9.04</p>	<p>3.79-</p> <p>3.79-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับภูบดินทร์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 30 วัน ในปี 2554 และเท่ากับ 20 วันในปี 2555 ทั้งนี้ ยอดลูกหนี้การค้าจำนวน 9.41 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 และ 3.79 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 เกิดจากการขายเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ภายในระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับภูบดินทร์ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันที่ภูบดินทร์เช่าบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการระยะเวลาในการขายเชื่อค่อนข้างนาน แม้ว่าบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าวเอง ก็จำเป็นต้องให้ระยะเวลาในการขายเชื่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่น้อยกว่าที่บริษัทพิจารณากำหนดให้ภูบดินทร์ - <u>ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาขายเชื่อให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทแต่ละราย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทใช้ในการพิจารณาและกำหนดระยะเวลาขายเชื่อที่เหมาะสม</u>

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี

เพิ่มเติม
และแก้ไข
ข้อมูลเพื่อ
ความ
ถูกต้องและ
ชัดเจน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
				ดังนั้น หากมีตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายใดที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการระยะเวลาในการขายเชื่อนาน เช่นเดียวกับภูดินทร์ และตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายนั้นมีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่บริษัทจะกำหนดวงเงินขายเชื่อให้ บริษัทก็จะกำหนดระยะเวลาขายเชื่อให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายนั้นนานกว่าตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายอื่นที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ชำระเงินสด
1. บริษัท แส่นสราญใจ จำกัด (“แส่นสราญใจ”)	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - บริษัทชำระค่าที่พักอาศัย อาหาร และ เครื่องดื่ม ให้กับแส่นสราญใจ สำหรับพนักงาน ของบริษัทที่เข้ารับการฝึกอบรม	1.14 0.33 0.81	1.46 0.38 1.08	- เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขึ้นภายในคลังน้ำมันหนองแค จังหวัดสระบุรี และจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - บริษัทจำเป็นต้องจัดหาที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง บริษัทจึงได้สำรองห้องพักภายในรีสอร์ทของแส่นสราญใจ เนื่องจากที่พักดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ฝึกอบรมของบริษัท ประกอบกับอัตราค่าบริการอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกัน - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เพิ่มเติม
และแก้ไข
ข้อมูลเพื่อ
ความ
ถูกต้องและ
ชัดเจน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
4.12. นางสาว ภูษัชนิซกุล	<p>การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากกรรมการ</p> <p>- บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด (“ALO”) และบริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด (“ADO”) <u>ในปี 2554 และซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กวาแพพันธุ์ไทย จำกัด (“กวาแพพันธุ์ไทย”) ในปี 2555</u> จากนางสาว ภูษัชนิซกุล ทำให้ภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว ALO และ ADO และกวาแพพันธุ์ไทย มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.97 <u>ร้อยละ 99.97 และร้อยละ 99.99 ตามลำดับ</u></p>	2.00	-5.00	<p>- บริษัทมีความประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเพิ่มเติม จึงได้มอบหมายให้นางสาว ภูษัชนิซกุล เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด (“ALO”) และบริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด (“ADO”) ขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งทั้ง ALO และ ADO มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1.00 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ นางสาว ภูษัชนิซกุล ถือหุ้นจำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</p> <p>- นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้นางสาว ภูษัชนิซกุล เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง <u>บริษัท กวาแพพันธุ์ไทย (“กวาแพพันธุ์ไทย”) เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายกวาแพภายในสถานีบริการน้ำมัน PT โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ นางสาว ภูษัชนิซกุล ถือหุ้นจำนวน 49,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</u></p> <p>- ภายหลังการจัดตั้งบริษัท บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ ALO จำนวน 9,997 หุ้น และหุ้นสามัญของ ADO จำนวน 9,997 หุ้น <u>และหุ้นสามัญของกวาแพพันธุ์ไทย จำนวน 49,997 หุ้น</u> ในราคาหุ้นละ 100 บาททั้ง <u>สองสาม</u> บริษัท ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ส่งผลให้ภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้ง ALO และ ADO <u>และกวาแพพันธุ์ไทย</u> มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 <u>ร้อยละ 99.97 และร้อยละ 99.99</u> ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว <u>ตามลำดับ</u></p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไป</p>

ปรับปรุง
ข้อมูลตาม
งบการเงิน
ปี 2555
และข้อมูล
ณ สิ้นปี



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2554	9 เดือนแรก ปี 2555	
				ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท
2-13. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	<p>ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้ยืมระยะยาว 400 - วงเงินค้ำประกันการซื้อสินค้า (L/G) 1,200 - วงเงินลีสซิ่ง และเช่าซื้อ 120 			<p>- รายการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขปกติในการให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่จะให้กรรมการค้ำประกันเพิ่มเติมจากสินทรัพย์อื่นของบริษัท</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้านการค้ำประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการค้ำประกันดังกล่าว อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินดังกล่าวได้แจ้งในเบื้องต้นว่าจะพิจารณาปลดการค้ำประกันของกรรมการ เมื่อบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว</p>
3-14. นายรังสรรค์ พวงปราง	<p>ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทกับสถาบันการเงิน 2 1 แห่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้ยืมระยะยาว 400 - วงเงินค้ำประกันการซื้อสินค้า (L/G) 1,200 - วงเงินลีสซิ่ง และเช่าซื้อ 120 			<p>- รายการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขปกติในการให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่จะให้กรรมการค้ำประกันเพิ่มเติมจากสินทรัพย์อื่นของบริษัท</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้านการค้ำประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการค้ำประกันดังกล่าว อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินดังกล่าวได้แจ้งในเบื้องต้นว่าจะพิจารณาปลดการค้ำประกันของกรรมการ เมื่อบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว</p>

เพิ่มเติม
และแก้ไข
ข้อมูลเพื่อ
ความ
ถูกต้องและ
ชัดเจน

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 กำหนดให้ ในกรณีที่บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไข การค้าของรายการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจมีการเข้า ทำรายการระหว่างกัน เช่น ธุรกิจประเภทซื้อ หรือจำหน่ายสินค้า และ/หรือรับหรือให้บริการ และ/หรือการเข้าทำธุรกรรม ใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวจึงได้อนุมัติในหลักการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการทำ ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือ
2. (ก) เป็นธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยซื้อหรือจำหน่ายสินค้า หรือรับหรือให้บริการกับคู่ค้ารายอื่น นอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือผู้รับหรือผู้ ให้บริการในตลาดหลายราย โดยสินค้าหรือบริการดังกล่าวต้องมีลักษณะและราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน หรือบริษัทสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและราคามาตรฐานในตลาด เพื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ ทำกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
2. (ข) เป็นธุรกรรมที่มีราคาและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ มีลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่บริษัท และ/ หรือบริษัทย่อยทำกับคู่ค้ารายอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

11.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็นไป ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการ บริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือ



จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน โดยหากบริษัทต้องการซื้อสินค้าและ/หรือรับบริการจากผู้จำหน่ายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการสำรวจและตรวจสอบ ราคา เงื่อนไขทางการค้า และเงื่อนไขต่างๆ ของผู้จำหน่ายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการรายอื่น และรวบรวมเอกสาร ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ราคา เงื่อนไขทางการค้า และเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าว (ถ้ามี) จากนั้นให้บันทึกและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกัน สำหรับการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ราคา เงื่อนไขทางการค้า และเงื่อนไขต่างๆ ที่เสนอให้กับลูกค้า โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เพื่อให้การจำหน่ายสินค้าและการให้บริการดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้องและชัดเจน

สำหรับการพิจารณารายการระหว่างกันในแต่ละไตรมาส บริษัทกำหนดให้ส่วนตรวจสอบภายในมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน ได้แก่ ราคา เงื่อนไขและข้อเสนอต่างๆ ที่ใช้ในการเปรียบเทียบก่อนเข้าทำรายการ เอกสารที่แสดงถึง ราคา เงื่อนไขและข้อเสนอต่างๆ ดังกล่าว (ถ้ามี) รวมถึงเหตุผลในการตัดสินใจเข้าทำรายการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาและสอบทานความเหมาะสมของการเข้าทำรายการระหว่างกัน รวมถึงให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในแต่ละไตรมาส

สำหรับการสั่งซื้อน้ำมันจากกลุ่ม P&C ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber ที่จัดหาน้ำมันให้กับบริษัทในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติกระบวนการสั่งซื้อน้ำมันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่งตามกระบวนการดังกล่าว กำหนดให้ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีหน้าที่สำรวจราคาจำหน่ายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber ในเขตพื้นที่ดังกล่าว และแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาน้ำมันทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับราคาจำหน่ายน้ำมันของกลุ่ม P&C นอกจากนี้ ยังต้องมีการเปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนในการจัดหาน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยล์ ศรีราชา ซึ่งเท่ากับ ราคาจำหน่ายน้ำมันหน้าโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ศรีราชา ณ วันที่พิจารณาการจัดหาน้ำมัน บวกประมาณการค่าขนส่งน้ำมันซึ่งคิดตามระยะทางจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ศรีราชามายังสถานีบริการน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้งนี้ หากราคาจำหน่ายน้ำมันของกลุ่ม P&C สูงกว่า



ราคาจำหน่ายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่น หรือสูงกว่าประมาณการต้นทุนในการจัดหาน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยล์ ศรีราชา เกินกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทจะดำเนินการสั่งซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่น และหากราคาจำหน่ายน้ำมันของกลุ่ม P&C ใกล้เคียงกับราคาจำหน่ายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่น และประมาณการต้นทุนในการจัดหาน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ศรีราชา บริษัทจะพิจารณาสั่งซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันรายใดโดยคำนึงถึงเงื่อนไขการค้าต่างๆ และความน่าเชื่อถือของผู้ค้าน้ำมัน และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งน้ำมัน เป็นหลัก

ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทคาดว่าจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการซื้อหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ราคาและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะเดียวกับที่บริษัทจำหน่ายให้กับคู่ค้ารายอื่น หรือที่บริษัทได้รับจากผู้ค้าน้ำมันรายอื่น
2. รายการให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ราคาค่าบริการและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น ทั้งนี้ ราคาค่าบริการจะกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนการให้บริการและกำไรในอัตราที่เหมาะสม
3. รายการให้บริการและ/หรือรับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นการทำรายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาค่าบริการและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ได้รับหรือชำระให้แก่บุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี
4. รายการเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินงานระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาเช่าจะคำนึงถึงต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และความเหมาะสมของราคาเช่าในท้องตลาดเป็นสำคัญ โดยจะมีการทำสัญญาเช่า และกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและเป็นธรรมสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม
5. รายการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นไปตามนโยบายการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
6. รายการค้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยโดยกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในการค้าประกันดังกล่าว และสถาบันการเงินดังกล่าวได้แจ้งในเบื้องต้นว่าจะพิจารณาปลดการค้าประกันของกรรมการ เมื่อบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว